

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น  
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

## ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายवाद คงเมฆ	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	वाद คงเมฆ	
๒	นายอนันต์ ฉางแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๑	อนันต์ ฉางแก้ว	
๓	นายจรงค์ ไทยกลาง	ส.อบต. หมู่ที่ ๙	จรงค์ ไทยกลาง	
๔	นายสุดใจ บุญลือเลิศ	ส.อบต. หมู่ที่ ๘	สุดใจ บุญลือเลิศ	
๕	นายสุพร ศรีสง่า	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๒	สุพร ศรีสง่า	
๖	นายสมเกียรติ สุขการ	ส.อบต. หมู่ที่ ๗	สมเกียรติ สุขการ	
๗	นายสมพร ภิรมย์	รองประธานสภา อบต.	สมพร ภิรมย์	
๘	นายทรงคนพงษ์ น้ำแก้ว	ส.อบต. หมู่ที่ ๓	ทรงคนพงษ์ น้ำแก้ว	
๙	นายเกรียงศักดิ์ เดชภักดี	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	เกรียงศักดิ์ เดชภักดี	
๑๐	นายอุทัย จิตรอักษร	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๐	อุทัย จิตรอักษร	
๑๑	นายรินทร์ จันดี	ประธานสภา อบต.	รินทร์ จันดี	

## ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายทัศนศิลป์ จันท์แจ่ง	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	ลา กิจ

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร	นายก อบต.หนองช้างแล่น	กิตติพงษ์ เลิศประดับพร
๒	นายสุวิชาญ นาคแท้	รองนายก อบต.หนองช้างแล่น	สุวิชาญ นาคแท้
๓	นางสาวพรมณี สุขมาก	รองนายก อบต.หนองช้างแล่น	พรมณี สุขมาก
๔	นายสมศักดิ์ หอมแก้ว	รองปลัด อบต.	สมศักดิ์ หอมแก้ว
๕	นางสมลดา แพงทวี	เจ้าพนักงานธุรการ	สมลดา แพงทวี



เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ได้ตรวจนับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ที่เข้าร่วมประชุม ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญนายอนันต์ ฉางแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑ จุดเทียนธูป บูชาพระรัตนตรัย แล้วเชิญนั่งประจำที่ และนายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น กล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามลำดับต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องสมาชิกสภาท้องถิ่นลาประชุม/ไม่มาประชุม

๑. นายทัศนศิลป์ จันทรแจ้ง ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ลากิจ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบหมายเลข ๒ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการสภาฯ

ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ ซึ่งกำหนดไว้ ดังนี้

(วรรค ๑) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราวต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

(วรรค ๒) การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น (วรรค ๓) รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งอย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม และขาดประชุม

(วรรค ๔) ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

ดังนั้นในส่วนนี้ ขอเชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมว่ามีรายการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในส่วนใดบ้างตามลำดับต่อไปครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าผลการพิจารณาการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ว่าเป็นประการใดบ้าง



กรรมการตรวจสอบฯ	เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ กระผมนายพรรคพนงษ์ น้ำแก้ว ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๓ ในฐานะคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ประชุมสภาแห่งนี้ นั้น ในเบื้องต้นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ ได้ตรวจรายงานการประชุมและได้รับรองรายงานการประชุมถูกต้องแล้วครับ ขอขอบคุณครับ
ประธานสภา อบต.	มีท่านใดต้องการแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมเพิ่มเติมแล้ว จึงขอความเห็นชอบจากที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ขอให้สมาชิกสภาฯ ยกมือขึ้นด้วยครับ
มติที่ประชุม	เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง ไม่เห็นชอบ - ไม่มี - งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๓ ประธานสภา อบต.	กระทู้ถาม - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๔ ประธานสภา อบต.	เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว - ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๕	เรื่องเสนอใหม่ <u>๕.๑ ยุติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ความยาว ๓๗๕ เมตร งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) ให้แก่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นจะรับโอนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจง</u> ข้อกฎหมายให้ที่ประชุมทราบ
เลขานุการสภาฯ	<u>ระเบียบ/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</u> ๑. หนังสือจังหวัดตรัง ด่วนที่สุด ที่ ตง ๐๐๑๗.๒/ว ๑๔๒๐ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดตรัง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ๒. หลักการรับโอนทรัพย์สิน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๒๘ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑



ข้อ ๑ ประเด็นการรับมอบพัสดุที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีความเห็นว่าตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติว่า “ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้” ซึ่งตามพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓ มีเจตนารมณ์ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุสำหรับกรณีอื่นที่มีได้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุก็นยังคงดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีที่มีผู้อุทิสให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น ถ้าการกระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิอื่น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีหลังจากที่ได้รับพัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๖ “การบริหารพัสดุ” ต่อไป

#### เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากบริเวณริมตลิ่งคลองยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ปัจจุบันประสบปัญหาการกัดเซาะตลิ่ง เนื่องจากกระแสน้ำแรงทำให้เกิดความเสียหายพังทลายของดินตามแนวริมตลิ่ง และยิ่งเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นทุกๆ ปี เป็นเหตุให้ถนนที่ประชาชนใช้สัญจรไปมาซึ่งอยู่ริมลำคลองยางยวนได้รับความชำรุดเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ในฐานะผู้ดูแลพื้นที่จึงได้ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อแก้ปัญหา และป้องกันการกัดเซาะของตลิ่งบริเวณดังกล่าวไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง เนื่องจากเกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณและบุคลากรเพียงพอ ที่จะสามารถดำเนินการเองได้ ด้วยเหตุนี้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังพิจารณาแล้วจึงได้ส่งโครงการนี้เพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดตรังเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวต่อไป

ที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา อบต.

ก่อนจะขอมติที่ประชุมขอเชิญผู้บริหารชี้แจงครับ

ผู้บริหาร

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ และสมาชิกฯทุกท่านนะครับ กระผมนายกิตติพงษ์เลิศประดับพร ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รายละเอียดตามที่เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้ว โครงการนี้ได้ทำไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติงานทุกอย่างเนื่องจากเป็นงบที่เกินศักยภาพของ อบต. รวมทั้งขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านช่าง เมื่อประมาณสองอาทิตย์ที่ผ่านมาผมได้ไปประชุมและนำเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเรื่องรายละเอียดของโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ขอให้ท่าน



สมาชิกสภาฯ เปิดเอกสารประกอบหมายเลข ๕ หน้าหลังที่มีรูปภาพสถานที่ก่อสร้างของ หมู่ที่ ๘ ซึ่งเป็นถนนคอนกรีตที่ถูกน้ำกัดเซาะตั้งแต่หัวสะพานไปตามถนนมีความลึก ประมาณ ๑ เมตร เป็นการแก้ปัญหาที่ทางสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังได้ จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อขอบประมาณจากจังหวัดตรัง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่าง เร่งด่วน การที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรังได้วางแผนงานไว้จะต้อง สอดคล้องกับการรองรับของท้องถิ่น คือหลังจากออกแบบทำโครงการเสร็จ ได้ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จก็ต้องส่งมอบโครงการนี้ให้ทาง อบต.หนองช้างแล่น เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ตรัง ดังนั้น จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมสภาฯ เป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ขั้นตอนของ เอกสารครบถ้วนและถูกต้อง และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จทาง อบต.หนองช้างแล่น จะรับโอนโครงการนี้ทันทีครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา อบต.

ที่ประชุมมีใครจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้ามีขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีใครเสนอเพิ่มเติมอีก

ประธานสภา อบต.

เมื่อที่ประชุมไม่มีใครเสนออะไรเพิ่มเติมอีก กระผมขอความเห็นชอบของที่ประชุมว่า ท่านเห็นชอบให้ก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริม คลองยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้แก่สำนักงาน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองช้างแล่นจะรับโอนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้ว เสร็จ หรือไม่ หากเห็นชอบ ขอให้ยกมือขึ้นครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างและส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ริมคลองยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ให้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง และองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นจะรับโอนโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลอง ยางยวน หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เมื่อดำเนินการ ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ด้วยคะแนนเสียง ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - ไม่มี -

งดออกเสียง ๑ เสียง คือ นายนรินทร์ จันดี ตำแหน่ง ประธานสภาฯ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะเสนอพูดคุยอีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

จรงค์

จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นายจรงค์ ไทยกลาง)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจบันทึกการประชุมแล้ว เห็นว่าถูกต้อง  
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายทัศนศิลป์ จันทร์แจ่ม)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๕

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายอนันต์ ฉางแก้ว)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๑

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
(นายทรศนพงษ์ น้ำแก้ว)  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น หมู่ที่ ๓

รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่นได้รับรอง  
รายงานการประชุมแล้วในการประชุมในสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน  
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้ลงชื่อรับรองไว้เพื่อเปิดเผยรายงานการประชุมให้ประชาชนทั่วไปทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองรายงานการประชุม  
(นายนรินทร์ จันดี)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น